
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕66 

เมื่อศุกร์ที ่ 27  ตุลาคม ๒๕66  
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 

.................................................................. 
 

ผู้มาประชุม 
 1. นายประภาศ พุฒซ้อน   ประธานสภา อบต.บางปลากด  
 2. นายเฮง หน่องพงษ์   รองประธานสภา อบต.บางปลากด 
 3. นายวิชิต แซ่จู    สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
 4. นายประชุม เรียงวงษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
 5. นายภานุวัฒน ์ ไพฑูรย์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
 6. นายสัมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
 7. นายสำเริง ประยงค์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
 8. นายเช็งหง ี แซ่อ้ึง    สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
 9. นายอำไพ ทองอินทร์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
 10. นายบุญยัง วงษ์กวน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
 11. นายธิต ิ โชติยเวชวัฒน์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ (เลขานุการสภาฯ) 
 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
- ไม่มี - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายอธิภัทร  ประกอบพร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
 2. นายเชน ช่วยประดิษฐ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
 3. นายวรไชย มะลิทอง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
 4. นายประเสริฐ พุฒซ้อน   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
 5. จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 

6. พ.อ.อ.วิทยา เพ่ิมผล   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด  
     รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นายกร  หวังชัย   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน 
     หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นางสาวสุนันท์  ศรีวิลัย   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน 
     ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นางสาวพรชนก หม่อมงาม   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนะธรม 
10. นางสาวกมลรัต  หน่องพงษ์   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นายถิรายุ แสงทอง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
/2/เมื่อถึงเวลา..... 
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ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาฯ 

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. ประธานสภาฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าห้อง
ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 

นายประภาศ พุฒซ้อน : อาศัยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ซึ่งขณะนี้ได้ถึงเวลาประชุมแล้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
ได้มาลงชื่อเข้าประชุม จำนวน 11 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มดำเนินการประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประภาศ พุฒซ้อน : ๑.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 
๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายประภาศ พุฒซ้อน : รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ    

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายธิติ โชติยเวชวัฒน์ : อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 2 ข้อ 33 รายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วทำสำเนา
รายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อย
สองฉบับ เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม
ให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

ตามสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ    
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่าน
ได้อ่านและตรวจสอบดูรายงานการประชุมฯ ตามที่ได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิกทุกท่านไปแล้วนั้น 
ขอบคุณครับ 

นายประภาศ พุฒซ้อน : ขอเชิญสมาชิกฯ ทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว ว่ามีส่วน
ใดที่จะต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอ่ืนๆ หรือไม่ ครับ  

ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

/3/ระเบียบวาระท่ี 3..... 



3 

 

ประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาฯ 

นายก อบต. 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ด่วน) 
    - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
นายประภาศ พุฒซ้อน : 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบ ครับ 

นายธิติ โชติยเวชวัฒน์ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 22 เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

นายประภาศ พุฒซ้อน : ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายอธิภัทร ประกอบพร : เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายอธิภัทร ประกอบพร 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ไดย้ื่นญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
หลักการและเหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพื ่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น ซึ ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้อนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวน ครั ้งที ่ 1/2566 เมื ่อวันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และแจ้งผ่านสมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลบางปลากด จึงมีความประสงค์
ขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
จากเหตุผลความจำเป็นที่ได้กล่าวข้างต้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง 
ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบัน และมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

/4/(พ.ศ.2566..... 
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ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ  

(พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย  

1. หลักการและเหตุผล 
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 
3. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลอง 30 หมู่ที่ 4 

ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั ้งไว้ปีงบประมาณ 2568 
จำนวนเงิน 1,610,000.-บาท 

2) โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร   
ต่อชั่วโมง หมู่ที่ 5 และ 7 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งไว้
ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน 3,800,000.-บาท 

3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคูคต หมู่ที ่ 11 
ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั ้งไว้ปีงบประมาณ 2568 
จำนวนเงิน 1,610,000.-บาท 

รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม    
ครั้งที่ 1/2566 ที่แจกให้ทุกท่านไปแล้วครับ 

นายประภาศ พุฒซ้อน : ขอเชิญอภิปรายครับ 
    หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมครับ 
  สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 

1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายประภาศ พุฒซ้อน : 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบ ครับ 
นายธิติ โชติยเวชวัฒน์ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์
ของประชาชน การเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
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ประธานสภาฯ 

นายก อบต. 

ประธานสภาฯ 

นายประภาศ พุฒซ้อน : ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายอธิภัทร ประกอบพร : เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายอธิภัทร ประกอบพร 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้ยื่นญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง
ปลากด เหตุผลความจำเป็น ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้มีการจัดทำและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางปลากด มีความจำเป็นในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อให้โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570) เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ดังนั้น เพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ และเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จึงได้
จ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่  1/2566 ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้แผนพัฒนาท้องถิ ่นมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่
กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม และ
งบประมาณจากเง ินสะสม หร ือขอร ับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื ่น  ๆ 
รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 
ที่แจกให้ทุกท่านไปแล้วครับ โดยทำการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจาก อุดหนุน โครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นอำเภอองครักษ์ (สถานที ่กลาง) เป็น โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอองครักษ์ 
(สถานที่กลาง) และเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) / อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อำเภอองครักษ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (สถานที่กลาง)  และเปลี ่ยนแปลงจำนวนเงิน
งบประมาณ รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด      

  

นายประภาศ พุฒซ้อน : ขอเชิญอภิปรายครับ 
    หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมครับ 
  สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
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ประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาฯ 

นายก อบต. 

ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายประภาศ พุฒซ้อน : 5.3 ขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไม้  จำนวน 2 
โครงการ 

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครับ 
นายธิติ โชติยเวชวัฒน์ : จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่   

ป่าไม้ จะมียกเว้น 3 แบบ คือ ที่ที่มีโฉนด ที่ราชพัสดุ และท่ีทหาร ที่ไม่ต้องขออนุญาต นอกจาก
พ้ืนที่ 3 แบบนี้ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ห้ามมิให้
ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้า
ยึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้ จำแนกไว้เป็น
ประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับใบอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
กำหนดในกฎกระทรวง 

นายประภาศ พุฒซ้อน : ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายอธิภัทร ประกอบพร : เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลบางปลากดได้มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ซึ่งมีจำนวน 2 โครงการ ที่ต้องดำเนินการขอมติจาก
สภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบให้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติ   
ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 

นายประภาศ พุฒซ้อน : 1) โครงการก่อสร้างระบบบาดาล พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบสี่เหลี่ยม 
คสล. หมู่ 6 จำนวน 1,283,900.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่จำนวน 200 ตารางเมตร 

นายประภาศ พุฒซ้อน : ขอเชิญอภิปรายครับ 
    หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมครับ 
  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ พ้ืนที่จำนวน 200 

ตารางเมตร โครงการก่อสร้างระบบบาดาล พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบสี่เหลี่ยม คสล. 
หมู่ 6 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายประภาศ พุฒซ้อน : 2) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที ่ 7 เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 
5,6,7 จำนวน 391,850.-บาท (สามแสนเก้าหมื ่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)      
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่จำนวน 40 ตารางเมตร 
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ประธานสภาฯ 

ส.อบต.หมู่ 1 

นายก อบต. 

ปลัด อบต. 

ส.อบต.หมู่ 1 

นายก อบต. 

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 

ส.อบต.หมู่ 2 

ส.อบต.หมู่ 2 

นายก อบต. 

ปลัด อบต. 

ส.อบต.หมู่ 3 

นายก อบต. 

ส.อบต.หมู่ 4 

นายประภาศ พุฒซ้อน : ขอเชิญอภิปรายครับ 
    หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมครับ 
  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่จำนวน 40 

ตารางเมตร โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 เพ่ือใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5,6,7  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายวิชิต  แซ่จ ู : แจ้งเรื่องถนนเป็นหลุมบ่อทางไปวังขอนได้เกิดน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาทำให้ถนนเป็น

หลุมเป็นบ่อ อยากให้ทาง อบต. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
นายอธิภัทร ประกอบพร : ทางจังหวัดนครนายกได้ประกาศให้ตำบลบางปลากดเป็นเขตพ้ืนที่ภัยพิบัติน้ำท่วมทาง 

อบต. สามารถใช้งบประมาณซ่อมแซมเยียวยาได้ 
จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : ในการลงลูกรังหลังน้ำลดสามารถทำได้เพ่ือเป็นการเยียวยาหลังเกิดภัย 
 
นายวิชิต  แซ่จ ู : เรื่องเสาไฟซอยบ้านนายชั้ว ทาง อบต. ยังไม่ได้ไปดำเนินการซ่อมแซม 
 
นางสาวจันจิรา  จันทร์โท : ทาง อบต. ได้แจ้งประสานงานกับการไฟฟ้าไปแล้ว และทางการไฟฟ้าจะประสานงาน

มาอีกที แต่อย่างไรจะดำเนินการตามเรื่องให้ค่ะ 
นายประชุม เรียงวงษ์ : เรื ่องท่อระบายน้ำบริเวณร้านค้าตลอดแนว เนื่องจากได้มีการก่อสร้างถนนจะต้อง

ดำเนินการสำรวจและประมาณการใหม่  
นายอธิภัทร ประกอบพร : เนื ่องจากไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ ่น จึงต้องดำเนินการสำรวจประมาณการ และ

เพ่ิมเติมแผนฯ  
นายประชุม เรียงวงษ์ : เร ื ่องเขื ่อนกันดินถนนคลอง 30 หมู ่ 2 หากเกินศักยภาพขอให้ส่งเร ื ่องไปขอ

งบประมาณจาก อบจ. และซอยบ้านนายซ้อนเรื่องเสาไฟฟ้า  
จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : เรื่องโครงการเกินศักยภาพใช้มติในที่ประชุมขอให้ทาง อบจ. ดำเนินการ เนื่องจาก

งบประมาณเกินศักยภาพของ อบต.  
นายอธิภัทร ประกอบพร : ตอนนี้ในเขตพ้ืนที่ อบต.บางปลากด ที่จะซ่อมแซมถนนลูกรังผมคิดว่าจะซ่อมแซมและ

เสริมให้สูงกว่าระดับที่น้ำจะท่วม  
นายภานุวัฒน์ ไพฑูรย์ : ฝากเรื่องลงลูกรังไหล่ทาง และหลังคาแท็งค์น้ำประปาหมู่บ้าน  
 
นายอธิภัทร ประกอบพร : ต้องดำเนินการตัดต้นไม้ออก เนื่องจากก่ิงไม้หล่นลงมาถูกหลังคาแตก  
 
นายสัมฤทธิ์  เรืองฤทธิ์ : เรื ่องถนนตรงข้ามหน้าโรงเรียนตอนนี ้หญ้าสูงจนปกคลุมถนนหมดแล้ว ถนนที่

ชลประทานไปทำแต่น้ำท่วมตอนนี้แห้งแล้วสามารถใช้งบของทาง อบต. ได้หรือไม่ อีกเรื่องคือ
ท่อประปาบริเวณข้างทางรถไฟซอยบ้านตามีน้ำไม่พอใช้เนื่องจากท่อเล็กเป็นท่อที่ชาวบ้านต่อ
ท่อเองริมถนนเรียบทางรถไฟ 
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นายก อบต. 

ปลัด อบต. 

ส.อบต.หมู่ 6 

ส.อบต.หมู่ 3 

ส.อบต.หมู่ 5 

ส.อบต.หมู่ 6 

นายก อบต. 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 

นายก อบต. 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 

นายก อบต. 

ส.อบต.หมู่ 6 

ปลัด อบต. 

ส.อบต.หมู่ 6 

นายอธิภัทร ประกอบพร : ถนนเส้นนี้เป็นของชลประทานทาง อบต. จะดำเนินการแจ้งประสานงานให้ ในส่วน
ของเรื่องน้ำประปา ต้องสำรวจและนำเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน  

จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : เนื่องจากไม่มีในแผนฯ ต้องสำรวจประมาณการและเพิ่มเติมแผนฯ ก่อน ยังไงต้องลง
ไปดูพื้นท่ีก่อนครับ 

นายเช็งหงี  แซ่อ้ึง : เรื่องนี้ต้องดำเนินโครงการและขยายเขตประปา 
 
นายภานุวัฒน์ ไพฑูรย์ : ท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านจากบ้านครูสำเริงที่เคยตัน และได้ทำการล้างแล้วแต่ก็ยังตัน

อยู่เหมือนเดินน้ำไหลไม่แรงน่าจะต้องดำเนินการเปลี่ยนท่อใหม่ประมาณ 200 เมตร   
นายธิติ โชติยเวชวัฒน์ : หลังจากเกิดน้ำท่วมถนน อยากให้ อบต. ซ่อมแซมถนนลูกรังเนื่องจากเป็นหลุมบ่อเส้น

ซอยร้านค้านางอ้อย คลอง 14 และภายในหมู่ 5  
นายเช็งหงี  แซ่อ้ึง : เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปทางผู้บริหาร เรื่องการตัดการใช้น้ำประปาสำหรับผู้ที่

ค้างชำระได้ดำเนินการไปถึงไหน และมีหมู่ 10 บ้านผู้นำอยากทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรทำไม
ไม่ดำเนินการตัด 

นายอธิภัทร ประกอบพร : เรื่องตัดน้ำประปา หมู่ 10 หมายถึงกำนันใช่ไหมครับ เนื่องจากหมู่ 10 มีไม่กี่หลังที่
ค้างชำระ ผมเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบทาง อบต. ได้ทำหนังสือไปแจ้งทุกคนที่ค้าง
ชำระแล้ว 

นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย : ได้ดำเนินการแจ้งเป็นเอกสาร 1 ครั้ง แจ้งด้วยวาจา 1 ครั้ง และเขาได้มาพบผู้บริหาร
แล้ว 

 

นายอธิภัทร ประกอบพร : ทาง อบต. ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว ผมได้บอกเจ้าหน้าที่ที่จะไปตัดมาตรน้ำว่า
ให้ไปแจ้งด้วยวาจากับเขาก่อนอีกครั้ง และหากยังไม่มาจ่าย ผมจึงให้พนักงานไปตัดมาตรน้ำ 
แต่เหตุการณ์ที่จะไปตัดมาตรน้ำนั้น ได้โดนผู้นำว่ากล่าวมา เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ยอมให้
ตัด เดี๋ยวให้ทางจัดเก็บชี้แจงอีกครั้งว่าเกิดเหตุการณ์อย่างไร ที่เขามา อบต. ไม่ได้โวยวายเฉพาะ
คนที่ไปตัดแต่มาโวยวายที่กองคลังด้วย ผมไม่ได้บอกไม่ให้ไปตัดผมบอกให้ไปตัด  

นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย : ทางผู้ค้างชำระเข้ามากองคลังและมาโวยวายลักษณะว่าผมเป็นผู้นำชุมชนควรที่จะไว้
หน้ากันบ้างทางกองคลังก็บอกว่าประชาชนก็ต้องเก็บคุณเป็นผู้นำชุมชนก็ต้องจ่ายเหมือน
ประชาชนทั่วไป หากผู้นำไม่จ่ายอย่างนี้ประชาชนจะกล่าวได้ว่าผู้นำยังไม่จ่ายเขาก็ไม่จ่ายได้บ้าง 
และคราวนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้น เพราะมีเจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บค่าน้ำได้รับคำพูดมาว่าหากผู้นำไม่จ่าย
ประชาชนทุกคนก็จะรวมตัวไม่จ่าย และจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้น ขอฝากด้วยจะแก้ไขปัญหา
อย่างไร 

นายอธิภัทร ประกอบพร : ปัญหานี้ทาง อบต. ได้ปรึกษาท่านมาหลายรอบแล้ว ซึ่งในวันนั้นท่านประธานฯ ก็อยู่ 
และรับทราบปัญหาด้วยกัน ผมว่าเราไปคุยกับเขาทั้งหมดเลยดีหรือไม่ 

นายเช็งหงี  แซ่อ้ึง : โดยปกติแล้วเป็นอำนาจของทางผู้บริหาร ท่านจะต้องตัดสินใจเด็ดขาด ถ้าเกิดสมาชิก 
อบต. ไม่จ่ายค่าน้ำกันท่านจะทำอย่างไร 

จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : เมื่อมีการถามในที่ประชุมสภาฯ จะใช้มติสภาฯ เลยหรือไม่ครับ  
 
นายเช็งหงี  แซ่อ้ึง : เรื่องนี้เป็นอำนาจของผู้บริหาร ท่านจะเอาสภาฯ ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ 
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ประธานสภาฯ 

ปลัด อบต. 

ส.อบต.หมู่ 6 

นายก อบต. 

ส.อบต.หมู่ 6 

ปลัด อบต. 

นายก อบต. 

ส.อบต.หมู่ 6 

ปลัด อบต. 

ส.อบต.หมู่ 7 

ผอ.การกองการศึกษาฯ 

ประธานสภาฯ 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 

ส.อบต.หมู่ 6 

ปลัด อบต. 

นายประภาศ พุฒซ้อน : เรื่องนี้ต้องใช้นิติกร ทำหนังสือทวงถามหากไม่มาชำระต้องดำเนินการตามกฎหมาย 
 
จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : ได้ครับเป็นอำนาจท่านนายกสั่งการ  
 
นายเช็งหงี  แซ่อ้ึง : อำนาจนั้นอยู่ที่ทางฝ่ายบริหารท่านต้องใช้อำนาจของท่านไปที่จัดเก็บ หากท่านสั่ง  

เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการทันทีไม่มีใครขัดคำสั่งท่าน 
นายอธิภัทร ประกอบพร : ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตัด แต่เจ้าหน้าที่ที่ไปตัดนั้นโดยว่ากล่าวมา และได้รายงาน

ว่าไม่ได้ตัด 
นายเช็งหงี  แซ่อ้ึง : และถ้าหากเกิดปัญหานี้ทั้งตำบลท่านจะทำอย่างไร ทุกอย่างต้องมีวิธีการว่าท่านจะทำ

อย่างไร 
จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : ตามที ่ท่านได้เสนอแนะมานั ้น ท่านนายกจะได้สั ่งการเป็นลายลักษณ์อักษรให้

ดำเนินการตามที่ท่านได้แจ้งมาให้เป็นไปตามกฎหมาย  
นายอธิภัทร ประกอบพร : ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้ว ไม่ใช่เฉพาะน้ำประปา ผมได้ดำเนินการเรียกให้มาผ่อน

ชำระแล้วอันนี้อยู่ในขั้นตอนของนิติกรด้านกฎหมาย ผมไม่ได้เอ้ือใคร 
นายเช็งหงี  แซ่อ้ึง : หลักการนั้นมีข้ันตอนอยู่แล้ว ถ้าหากให้ผมเสนอแนะ ให้ท่านนายก ท่านปลัด และรอง 

ไปดำเนินการ 
จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : ทาง อบต. มีผู้ปฏิบัติการด้านกฎหมายอยู่แล้ว เมื่อสักครู่ท่านมีความเห็นว่าจะให้นิติกร

ไปดำเนินการก็อยู่ในดุลพินิจของท่านนายกว่าจะสั่งการเป็นลายลักษณ์ไปเมื่อไหร่ และให้ทาง
กองคลังรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้มีการทวงถามไปครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และ
พยานบุคคลที่ไปตัด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว  

นายสำเริง ประยงค์ : เนื่องจากทางวัดประสิทธิเวชได้มีการจัดการแข่งขันแข่งเรือพาย ทาง อบต. จะมีการ
ช่วยหรือในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนะธรรมอย่างไรหรือไม่ 

นางสาวพรชนก หม่อมงาม   : เรื ่องนี ้เคยได้คุยกันแล้วซึ ่งไม่มีอยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่จะดำเนินการ ซึ ่งจะ
ดำเนินการในปีต่อไปขอศึกษารูปแบบเรื่องนี้ก่อนเพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

นายประภาศ พุฒซ้อน : ประเพณีการแข่งขันเรือพายนั้นจัดมาหลายปีแล้ว เพ่ือความยั่งยืนเวลามีงานใหญ่ก็จะ
พึงบารมีหลวงพ่อวัดประสิทธิเวช ผมอยากให้ดำเนินการเพื่อสนับสนุน 

นางสาวกมลรัต หน่องพงษ์   : ในการประชุมครั้งก่อนได้มีการพูดคุยกันเรื่องโครงการจัดประเพณีแข่งขันเรือพายใน
พื้นที่ตำบลบางปลากด และทางผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนะธรรม ได้ตอบว่า
ในการจัดงานประเพณีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และหน่วยงาน
อื่นๆ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศเป็นงานประเพณีของท้องถิ่น โดยให้ระบุให้
ชัดเจนว่า เป็นงานประเพณีของท้องถิ่น หากจะให้ดำเนินการเลยคงยังไม่ได้ 

นายเช็งหงี  แซ่อ้ึง : ตามที่ได้กล่าวมาตั้งแต่มีการประชุมสอบถามเรื่องนี้ ท่านได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง 
ที่ว่าจะไปดูขั้นตอนการทำงานนั้นได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง 

จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : ยังไม่ได้ดำเนินการครับ เนื่องจากมีการเกิดเหตุน้ำท่วม และเกิดเหตุไฟไหม้ ต่างๆ แต่
จะดำเนินการในโอกาสต่อไปครับ  
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ส.อบต.หมู่ 6 

นายก อบต. 

ปลัด อบต. 

ประธานสภาฯ 

ส.อบต.หมู่ 8 

ปลัด อบต. 

ประธานสภาฯ 

ปลัด อบต. 

ส.อบต.หมู่ 9 

ปลัด อบต. 

ส.อบต.หมู่ 5 

ประธานสภาฯ 

ปลัด อบต. 

นายเช็งหงี  แซ่อ้ึง : ผมถามทางกองการศึกษาฯ ท่านบอกว่าท่านจะไปดูขั้นตอนในการดำเนินการเป็นแบบ
ไหนอย่างไรท่านได้ไปดูมาหรือยัง เนื่องจากเวลาเลยมา 1 เดือนกว่า  

นายอธิภัทร ประกอบพร : ปีนี้ไม่น่าจะทัน เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการตั้งแต่แรก ส่วนในปีต่อๆ ไปขอฝากท่าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนะธรรม รับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้ด้วย 

จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ 7 ได้กล่าวว่าเคยมีการจัดงานมา ผมขอแนะนำว่าให้หาพยาน
บุคคลรอบด้านในการจัดการแข่งขันปีนี้และเก็บรวบรวมเขียนโครงการเพื่อขอบรรจุเข้าไปใน
ประเพณีท้องถิ่นตามขั้นตอน  

นายประภาศ พุฒซ้อน : ผมขอเสนอแนะว่าในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในคราวต่อๆ ไป ควรบรรจุโครงการ
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนะธรรมประเพณีไว้ เนื่องจากประเพณีเริ่มหายไป 

นายเฮง หน่งพงษ ์ : ผมขอฝากเรื่องไฟทางสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ 8 ตอนนี้ดับไปหลายดวง และไม่สว่าง 
 
จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : ขอรับเรื่องไว้ครับให้ท่านนายกพิจารณา ผมมีเรื่องที่เป็นปัญหา และแจ้งให้ท่านทราบ

ว่าบางปลากด ร่ำลือกันว่าปลัดชอบแย้งชอบขัด ซึ่งมีปัญหามาแล้วซึ่งมีชาวบ้านร่ำลือกันมา ผม
บอกว่าที่ผมแย้งผมแย้งตามกฎหมายครับ ในเรื่องของหมู่บ้านแสนสุขจะให้นายกออกหนังสือ
รับรองว่าไม่เป็นนิติบุคคลผมต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนำเรียนให้ทุกท่านทราบกลายเป็นว่าปลัดไปแย้งในเรื่องของเป็นนิติ
บุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ผมได้รับแจ้งมาว่าให้ผมไปที่ที่ดินไปดูว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ที่จริง
แล้วน่าจะมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการเดิมหลักฐานเรื่องเดิมและนำมาใช้ในการยืนยัน 
โดยนำเสนอท่านนายกว่าไม่เป็นนิติบุคคลนั้น  

นายประภาศ พุฒซ้อน : หมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านนี้เป็นนิติบุคคลร้อยเปอร์เซ็นต์  
 
จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : ในส่วนที่ผมแย้งนั้นผมแย้งในความถูกต้อง และหลักฐานไม่มีผมต้องกลั่นกรองให้ทา่น

นายก ถ้าหากสภาฯ มีมติอนุมัติขึ้นมาให้ทำโครงการในหมู่บ้านหากเป็นนิติบุคคลขึ้นมาถ้ามา
การตรวจสอบขึ้นมางานเข้าเลยครับ สมมุติว่าหากกระบวนการนั้นพิสูจน์และมีหลักฐานแล้วว่า
ไม่เป็นนิติบุคคลให้ผมต้องนำสู่สภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมจึงจะดำเนินการได้ 

นายอำไพ  ทองอินทร์ : ฝากเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าหลัง อบต. สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เนื่องจาก
ตอนนี้เก่ามาและชำรุด และเรื่องให้นำยางมะตอยกลบหลุมถนนเส้นข้าง อบต. 

จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : ได้ดำเนินการไปแล้ว 45 ถุง เมื่อเช้าผมได้ออกตรวจสอบจะต้องดำเนินการเพ่ิมเติมอีก
ครับ 

นายธิติ โชติยเวชวัฒน์ : ตรงถนนจากวัดอรุณฉายารามถนนเส้นคลอง 30 ด้วยครับ  
 
นายประภาศ พุฒซ้อน : ผมขอฝากเรื่องถนนที่ขาดรถวิ่งสัญจรไปไม่ได้ เนื่องจากชาวบ้านเข้าออกไม่ได้ และ

เรื่องสะพานบริเวณบ้านยายแช่มที่จะยกให้ อบต. รบกวนท่านนายกให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ด้วยว่ารับได้หรือไม่ 

จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ : ต้องพิจารณานะครับว่าสะพานนั้นใกล้กับสะพานปูน และคุ้มค่าที่จะรับไว้ไหม และ
ทางสภาฯ ต้องพิจารณา 

 
/11/นายประภาศ..... 
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